



ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

## ประกาศใช้คำขวัญใหม่ เพิ่ม “เลอคุณค่ามรดกโลก”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศใช้คำขวัญใหม่ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก” เพื่อให้ครอบคลุมจุดเด่นของจังหวัดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลก

จากการประชุมกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นปรับเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เสนอความคิดเห็นขอเพิ่มเติมคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คำว่า “เลอคุณค่ามรดกโลก” ต่อท้ายคำขวัญเดิมเป็น “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

ด้าน ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า จากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “จะอย่างไรให้เยาวชนตระหนักและรู้คุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งผมเห็นว่าควรนำคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชน แต่ทั้งนี้เนื่องจากคำขวัญยังไม่ครอบคลุมจุดเด่นทั้งหมด จึงเสนอเพิ่มเติมคำขวัญว่า “เลอคุณค่ามรดกโลก” ต่อท้ายคำขวัญเดิมเป็น “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบให้อำเภอทั้ง 16 อำเภอ นำคำขวัญเพิ่มเติมนี้ไปทำประชาพิจารณ์ และต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้ทราบว่ามีการประกาศใช้คำขวัญประจำจังหวัดใหม่ ซึ่งผมคาดหวังว่าการเพิ่มเติมคำขวัญดังกล่าวจะทำให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลรักษาเมืองให้สมกับการที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกต่อไป





# ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือดโคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ และอาจารย์สุกัญญา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนของท่านรองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับและประสานงาน คุณสุทธิพงษ์ ชื้อโสภณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร อ.เมือง และด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกันทดสอบโรคแท้งติดต่อ วัณโรค จี๊ดวัดขึ้นโรคปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ รอบ 2/60 ให้กับโคนม จำนวน 29 ตัว ณ อาคารปฏิบัติงานฟาร์ม

การทดสอบดังกล่าวทางสำนักปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตรวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ติดต่อถึงคน และคัดกรองตัวที่ติดเชื้อ โดยเบื้องต้น จะดำเนินการส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะทราบผลไม่เกิน 2 สัปดาห์ โอกาสนี้สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง ยังได้มอบวัคซีนสำหรับจี๊ดโคเนื้อและโคนม ของ มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 40 ตัว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ





# ม.มหาสารคาม จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559



สุนทร เดชชัย



มลฤดี เซาวรัตน์



กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการ วันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.มลฤดี เซาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า วันขอบคุณนักกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิต ได้จัดขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้นำนิสิตและนิสิต ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย ที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการดำเนินกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรค ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “เพราะคุณเหนื่อยมาทั้งปี วันนี้เราอยากขอบคุณ”

กิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารได้มอบโล่ นิสิตรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 มอบทุนการศึกษา “ทุนนักกิจกรรม/โควตาศิลปวัฒนธรรม/โควตานักกีฬา” มอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2560 เกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

นอกจากนี้มีการแสดงของบุคลากรจากกองกิจการนิสิต การแสดงดนตรีจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง มีการจับฉลากมอบของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





## ม.ธุรกิจบัณฑิต ชีบท 5 กระทรวง

# เรื่องการนำเข้าและจำหน่ายสารฆ่าแมลงฆ่าเต็มสุขภาพคนไทยหรือไม่?

ฝรั่งตายสะอาด คนไทยตายสกปรก เพราะขาดความปลอดภัยเรื่องอาหาร... คนไทยจึงมีความเสมอภาคทางสุขภาพ ยากดีมีเงินป่วยและตายด้วยยาฆ่าแมลงเท่าเทียมกัน

นพ.บรรจบ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตฯ ชี้ “มติ 5 กระทรวงเรื่องการนำเข้าและจำหน่ายสารฆ่าแมลงฆ่าเต็มสุขภาพคนไทยหรือไม่?”

“คนไทยหันมากินอาหารตะวันตกมาหลายสิบปี แต่ตายต่างจากอเมริกัน ชาวอเมริกันแม้จะกินผิดสัดส่วนแต่ได้รับความคุ้มครองเรื่องสารเคมีในอาหารจึงตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเป็นอันดับหนึ่ง แต่คนไทยกินผิดสัดส่วนแล้วยังมีสารเคมีในอาหารจำนวนมากเพราะไม่ได้รับการคุ้มครอง จึงตายด้วยมะเร็งเป็นอันดับแรก มีโรคมะเร็งกินสัน เด็กไอคิวต่ำ และสมาธิสั้นมากมาย...ที่เห็นชัดคือ เมื่อ 5 เมษายนที่ผ่านมา 5 กระทรวงมีมติว่าพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสก่อโรคมองไปจนถึงมะเร็ง แทนที่จะสั่งยกเลิกการจำหน่ายและเอาออกจากห่วงโซ่อาหารคนไทยทันที กลับมีมติให้นำเข้าต่อไปได้ถึง 1 ธันวาคม 2560 และให้ขายต่อไปได้ถึง 1 ธันวาคม 2562 มตินี้คุ้มครองสุขภาพคนไทยหรือฆ่าเต็มกันแน่ เพราะเท่ากับให้บริษัทนำเข้าระดมสั่งเคมีเข้ามา และเร่งการขายอย่างเมามันใน 2 ปีนี้” นพ.บรรจบ ตามกลับไปยัง 5 กระทรวงว่า “สมควรทบทวนมติดังกล่าว ยุติการขาย การนำเข้า และกำจัดเคมีดังกล่าวให้หมดไปในทันทีหรือไม่?”

อนุสนธิจาก 5 กระทรวง อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ว่าให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 โดยภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 ต้องยุติการนำเข้าสารเคมีทั้ง 2 ตัว เนื่องจากพาราควอตจัดเป็นยาพิษอย่างแรงไม่สามารถถอนพิษได้ 47 ประเทศยกเลิกการใช้แล้ว ส่วนคลอร์ไพริฟอสทำให้เกิดความผิดปกติทางสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโต เสี่ยงเป็นพาร์กินสัน ที่ผ่านมามีถึง 81 บริษัทที่นำเข้าสารเหล่านี้ ขณะเดียวกันสารไกลโคสเตเพิ่มเสี่ยงมะเร็ง เบาหวาน ความดันเลือดสูง อัลไซเมอร์ กำลังพิจารณา

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสติกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตฯ กล่าวว่า วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมีหลักสูตรทั้ง ป.ตรี และ ป.โท ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสาขานุรณาการสุขภาพและความงาม ส่วนปริญญาโท มีหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และหลักสูตรธรรมชาติบำบัดกับโฮมีโอพาธี ซึ่งจะเน้นสอนลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปให้รักสุขภาพ ดูแลตนเอง ดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสถานะทางสุขภาพถือเป็นหน้าที่ของเรา จึงถึงเวลาที่ต้องออกมาท้วงติงในกฎเกณฑ์บางอย่างที่ภาครัฐกำหนดออกมาแล้ว อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยได้

“มติดังกล่าวอ่านเผิน ๆ แล้วอาจหลงคิดว่าเป็นเรื่องดี แต่ที่แท้แล้วน่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ตรงกันข้ามจะยิ่งฆ่าเต็มสุขภาพคนไทยหรือไม่? ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 5 กระทรวงต่างก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมาย ประเทศที่เป็นอารยะทั้งหลายต่างก็เลิกใช้กันหมดแล้ว แต่แทนที่จะพันธเลิกขายเลิกนำเข้า เพื่อคุ้มครองคนไทยโดยเร็ววัน กลับออกมตินำเข้าต่อถึงสิ้นปี 2560 แปลว่าเหลือเวลาอีก 9 เดือนที่ใครจะนำเข้าให้รีบนำเข้า เพราะประเทศไทยยังเปิดประตูรับอยู่โดยเสรี แล้วจากนั้นเมื่อนำเข้าเต็มพิกัดแล้วก็ให้บริษัทยายให้หมดภายใน 2 ปี เพราะห้วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยเปิดให้ขายสารพิษโดยเสรีเช่นกัน”

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ นพ.บรรจบ ยิงตรงอีกว่า “อยากถามกระทรวงทั้ง 5 ว่านโยบายแบบนี้กำลังเอื้อกับพ่อค้าหรือเอื้อกับประชาชนกันแน่ พ่อค้าร่ำรวยมาหลายสิบปีแล้วกับยาฆ่าแมลงที่นำมาฆ่าคนไทย ทำไมไม่ยุติการซื้อขายสารพิษที่ทุกฝ่ายก็สรุปชัดเจนแล้วให้หมดไปโดยเร็วที่สุด?”



## ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงผลปกรร ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 34

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงผลปกรรร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นผลงานทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด มีขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน) กำหนดเวลาส่งผลงานในวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

## ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

### “พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายกลางตอนล่าง”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายกลางตอนล่าง” ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไท่ซานสวีท จ.ราชบุรี

เจ้าของกิจการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 08-9178-8125 (ชัยรัตน์) และ โทร. 08-1705-1405 (ศิริเพ็ญ) สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 08-1705-1405 เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือการขึ้นทะเบียน OTOP ที่มีเลขทะเบียน OTOP





## นิทรรศการแสดงผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “RBRU Open Ed เพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า ด้วยสาขาวิชาที่โดดเด่นและเป็นตัวคุณ” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำหรับการแสดงผลงานในโครงการ “RBRU Open Ed เพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้าด้วยสาขาวิชาที่โดดเด่นและเป็นตัวคุณ” มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การจัดการแนะแนวสำหรับคณะต่าง ๆ การจัดบูธให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ต ดิง เดอะวอยซ์ ซีซั่น 5 ซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดระยองเป็นอย่างดี ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



## เผยแพร่ผลงาน

ดร.สุวุฒิ ตุ่มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษามีโอกาสแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้การทำโครงการที่ห้องประชุมศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา